

*Là một người luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới quá trình phát triển của ngành lâm nghiệp tại Việt Nam đặc biệt là nơi tôi đang công tác, tôi nhận thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của Tổng công ty qua từng giai đoạn phát triển. Điều này đã truyền cảm hứng để tôi viết bài dự thi này, nhằm tôn vinh những thành tựu và định hướng tương lai của Tổng công ty trong 30 năm qua.*

*Bài viết này tôi đã áp ủ, chất chiu hoàn thiện trong bối cảnh Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam sắp hướng tới Lễ kỉ niệm 30 năm hình thành và phát triển, một hành trình đầy thách thức nhưng cũng không kém phần vinh quang. Đặc biệt, với sự chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, Tổng công ty đã chứng minh khả năng thích ứng và phát triển bền vững trong một môi trường kinh tế đầy biến động. Cảm hứng của tôi đến từ sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Tổng công ty trong việc xây dựng một ngành lâm nghiệp bền vững, góp phần vào sự phát triển của đất nước và bảo vệ môi trường.*

Thành lập từ năm 1995, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - tiền thân là Tổng công ty Lâm sản Việt Nam đã và đang từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc gia và quốc tế. Chặng đường từ một Tổng công ty quy mô nhỏ với một số ngành nghề nhất định đến nay đã ghi dấu nhiều thành công, thành tựu đủ để tự tin sải bước trên hội trường quốc tế. Năm 2016, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa và đổi tên thành Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần.

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần là một trong những đơn vị tiên phong trong ngành công nghiệp, lâm nghiệp và chế biến gỗ tại Việt Nam. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực quản lý, khai thác và chế biến tài nguyên rừng, đồng thời góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành lâm nghiệp nước nhà.

Vào những năm cuối của thập niên 1980, khi đất nước bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới, ngành lâm nghiệp cũng đứng trước nhiều thách thức. Việc quản lý, khai thác rừng còn mang tính manh mún, thiếu quy hoạch và chưa đáp ứng được nhu cầu về gỗ trong nước lẫn xuất khẩu. Nhận thấy nhu cầu cần thiết phải tổ chức lại ngành lâm nghiệp, vào năm 1995, Vinafor chính thức được thành lập với mục tiêu rõ ràng: **quản lý, khai thác, chế biến và phát triển tài nguyên rừng một cách bền vững.**

Trong suốt những năm đầu, Vinafor đã đối mặt với không ít khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn lực, định hướng phát triển và đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và sự chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, nhân viên, Tổng công ty đã dần ổn định và đạt được nhiều thành công trong sản xuất, chế biến gỗ, đặc biệt là gỗ xuất khẩu. Việc chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần vào năm 2016 đã đánh

dấu một bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển của Tổng công ty, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế.

Nhờ chiến lược kinh doanh linh hoạt, chú trọng đầu tư vào công nghệ hiện đại và phát triển nguồn nhân lực, Vinafor không chỉ vững mạnh về quy mô mà còn khẳng định được uy tín của mình trên các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Mỹ, và châu Âu. Hiện nay, Tổng công ty không chỉ là đơn vị cung cấp các sản phẩm gỗ chất lượng cao mà còn là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Với 30 năm dựng xây và phát triển – một thời gian đủ dài trong việc ghi dấu ấn về lịch sử hình thành và phát triển của một đơn vị, doanh nghiệp. Cũng đủ dài và bề dày về thời gian để tích lũy kinh nghiệm, làm nên bản sắc riêng và là kim chỉ nam hành động cho mỗi cá nhân, đơn vị trong tập thể Vinafor.

Năm 2020, đánh dấu chặng đường 25 năm phát triển của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi là một cá nhân trong tập thể đại đoàn kết Vinafor, được tham gia và đóng góp sức nhỏ của mình cho công tác chuẩn bị về khâu tổ chức để cùng chung sức trong việc tạo nên thành công của buổi Lễ kỷ niệm. Cùng với đó, Tổng công ty luôn chú trọng tri ân các thế hệ đi trước bằng việc tổ chức các buổi gặp mặt các cán bộ hưu trí có tuổi nghề hay tổ chức tham quan, nghỉ mát cho nguyên Lãnh đạo và cán bộ từng công tác tại Tổng công ty.

Tại Vinafor, tôi thấy được tinh thần trách nhiệm và tính đoàn kết giữa các thành viên dù thời gian gắn bó còn chưa nhiều so với các đồng nghiệp khác nhưng tôi đã được học hỏi rất nhiều từ sự chuyên nghiệp, tinh thần sáng tạo và sự nỗ lực cùng nhau phát triển của tập thể CBNV Tổng công ty. Bản thân tôi cảm thấy rất may mắn khi được làm việc, cống hiến trong một môi trường mà mọi người luôn có sự quan tâm, động viên, khích lệ để phát triển, không bỏ lại ai phía sau để vững tin rằng dù là với một góp sức nhỏ thì cũng phần nào góp phần vào sự phát triển chung của Tổng công ty.

Một trong những yếu tố khiến tôi gắn bó lâu dài với Vinafor chính là môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và đoàn kết. Tại đây, mọi người luôn được khuyến khích chia sẻ ý tưởng và đóng góp vào sự phát triển chung của Tổng công ty. Ban lãnh đạo không chỉ lắng nghe ý kiến từ các nhân viên mà còn tạo điều kiện tối đa để mọi người có thể phát huy năng lực của mình.

Ngoài ra, Vinafor luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ nhân viên. Các chính sách phúc lợi như chế độ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, y tế luôn được đảm bảo, cùng với đó là các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn được tổ chức định kỳ. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công việc mà còn tạo ra một môi trường làm việc hạnh phúc, nơi mà mỗi nhân viên đều cảm thấy được tôn trọng và gắn bó.

Hơn nữa, tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các đồng nghiệp là một điểm sáng rất lớn trong môi trường làm việc tại Vinafor. Dù là trong công việc hàng ngày hay những thời điểm khó khăn nhất, tôi luôn cảm nhận được sự đồng lòng và sẵn sàng giúp đỡ từ những người xung quanh đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn ra rất phức tạp hồi năm 2020 đến đầu năm 2022. Tinh thần đó không chỉ giúp CBNV vượt qua khó khăn mà còn tạo nên sức mạnh tập thể to lớn, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

Mong rằng, với những gì tôi đã và đang trải nghiệm tại đây, hành trình gắn bó với Vinafor sẽ luôn là một trong những dấu ấn, điểm sáng đầy tự hào của tôi trong sự nghiệp của mình.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế phát triển bền vững, Vinafor đã và đang xác định cho mình những định hướng chiến lược quan trọng nhằm tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế. Tin rằng, với sự quyết tâm và đồng lòng của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên, Tổng công ty sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Một trong những định hướng quan trọng mà toàn thể tập thể CBNV Tổng công ty kỳ vọng là Vinafor sẽ tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt là các thị trường tiềm năng như châu Âu. Điều này đòi hỏi Tổng công ty phải tiếp tục **đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa quy trình sản xuất** để đáp ứng các yêu cầu ngày một cao của thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, việc phát triển các sản phẩm từ gỗ bền vững, thân thiện với môi trường cũng là một trong những chiến lược quan trọng. Đây không chỉ là xu hướng của ngành công nghiệp gỗ toàn cầu mà còn là cách để Vinafor thể hiện cam kết của mình đối với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Với các thành tựu đã đạt được, những nỗ lực đến thời điểm hiện tại và tiếp tục phát huy hơn nữa trong tương lai, hứa hẹn Vinafor sẽ không chỉ là một doanh nghiệp sản xuất gỗ hàng đầu tại Việt Nam mà còn trở thành biểu tượng của sự bền vững và sáng tạo trong ngành lâm nghiệp toàn cầu.

Nhìn lại chặng đường 30 năm phát triển của Vinafor, không chỉ tự hào về những thành tựu mà Tổng công ty đã đạt được, tôi còn cảm thấy vô cùng may mắn khi được làm việc và cống hiến trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và đầy cơ hội phát triển.

Thành công của Vinafor không chỉ đến từ những chiến lược kinh doanh đúng đắn mà còn nhờ vào sự đoàn kết, gắn bó và nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên. Với những gì đã và đang đạt được, tin rằng Vinafor sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong ngành lâm

nghiệp và chế biến gỗ. Với tất cả những nỗ lực và công hiến của CBNV, tin rằng Vinafor sẽ tiếp tục vững bước và đạt được những thành công lớn hơn trong tương lai.

**“VINAFOR - Đoàn kết, sáng tạo và phát triển vững bền”** – Tôi muốn gửi gắm thông điệp này với niềm tin rằng chúng ta sẽ luôn đoàn kết và đồng hành cùng nhau để xây dựng một Vinafor ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững và vươn xa hơn trên thế giới.

Xin thay lời kết bằng một vài câu thơ nhỏ: ***“Vinafor - Từ trồng rừng đến sản phẩm”***

*Vinafor* vững bước theo thời gian,  
*Từ rừng xanh thắm trải muôn ngàn.*  
*Trồng cây gây dựng nền tảng mới,*  
*Rừng mãi vững bền, đất mẹ an.*  
*Đến bao thành quả vững vươn xa,*  
*Sản phẩm xanh tươi khắp mọi nhà.*  
*Phẩm chất bền lâu cùng phát triển,*  
*Vinafor* vững bước, tỏa ngàn hoa.

Họ Tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên Văn phòng